

Số: /BC-UBND

Thị trấn Triệu Sơn, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- UBND huyện Triệu Sơn;
- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Thực hiện Công văn số 2345/UBND-VHTT ngày 30/5/2024 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thể thao cơ sở.

UBND thị trấn giao cán bộ phụ trách VH-TT tiến hành xác minh, kiểm tra, nắm bắt thông tin nhân dân phản ánh về Giải bóng đá nữ Triệu Sơn-Cup Hellobaby đang tổ chức tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa, Thể thao Vũ Gia thời gian vừa qua.

UBND thị trấn Triệu Sơn báo cáo như sau:

Trong những năm trở lại đây, Phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên địa bàn thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT và tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thi đấu thể thao, nhiều tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tự đứng ra tổ chức các giải thể thao, phong trào theo hình thức xã hội hóa thể dục thể thao.

Đây là việc làm được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao khi tạo ra sân chơi cho những người có chung niềm đam mê thể thao.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn có diễn ra hoạt động bóng đá nữ Triệu Sơn- CupHellobaby đang tổ chức tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa-Thể thao Vũ Gia thị trấn Triệu Sơn.

Quy mô tổ chức gồm: 09 đội tham gia

Hình thức tổ chức: Là hoạt động tự nguyện tham gia của một số tổ chức, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự huy động, kinh phí tổ chức, không báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng, nên không được hướng dẫn tổ chức theo đúng quy định.

Thông qua Giải đấu này, có đơn vị quảng bá giới thiệu sản phẩm, hình ảnh công ty, đơn vị không báo cáo và được phép của ngành văn hóa thông tin theo quy định về Luật quảng cáo, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội. UBND thị trấn Triệu Sơn đã kiểm tra, nhắc nhở Ban tổ chức Giải bóng đá nữ Triệu Sơn-CupHellobay đang tổ chức tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa-Thể thao Vũ Gia, yêu cầu tháo dỡ bảng biển, băng zôn và dừng các hoạt động quảng cáo khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý.

UBND thị trấn Triệu Sơn đã làm việc với ban tổ chức Giải và Chủ cơ sở Vũ Gia theo tinh thần Công văn số 2354 ngày 30/5/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về tổ chức Giải bóng đá nữ Triệu Sơn-CupHellobaby đang tổ chức tại sân vận động thể thao Vũ Gia nói riêng, và các hoạt động Văn hóa, thể thao nói chung để đảm bảo hoạt động Văn hóa-Thể thao trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn được đúng pháp luật và hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đảng ủy- UBND thị trấn( b/c)
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Viết Thư**